



## สรุปลงค์ความรู้ของ...อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ..



เรื่อง ..หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 4) เรื่อง ตำแหน่งผู้ดำเนินการทั้ง 8 ประเภทในโครงการบริการวิชาการ หรือบริการวิจัย	ผู้จัดทำ	น.สอมรรตน์ คุ่มชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	วันที่นำเสนอ	11 มีนาคม 2567
ประเภทของค้ความรู้ <input type="checkbox"/> ด้านการเรียนการสอน <input type="checkbox"/> ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการบริการวิชาการ <input type="checkbox"/> ด้านการบริหารจัดการ		

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ หรือบริการวิจัย ได้ทราบถึงระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ หรือ วิจัย เกี่ยวกับจำนวนคณะทำงานในโครงการ ดังนี้



#### 7. มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน

1. ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556  
มีมติเห็นชอบให้ตำแหน่งผู้ดำเนินการทั้ง 8 ประเภท เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละโครงการ แล้วจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมงาน โดยต้องมีเอกสารประวัติและคุณสมบัติและผลงานของบุคคลที่ร่วมโครงการแนบไว้ด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับโครงการบริการวิชาการ หรือ บริการวิจัย
2. ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557  
มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดให้บุคคลทั้ง 8 ตำแหน่งตามประเภทมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 4) เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละโครงการ ในกรณีที่เป็นงานวิจัยที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะได้ตามที่เสนอ
3. ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562  
มีมติเห็นชอบให้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศ ร่วมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องไม่กระทบกับการเรียน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

### ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้

1. ต้องนับจำนวนรายชื่อคณะทำงานโครงการบริการวิชาการ งานวิจัยเรื่อง นั้นๆ ก่อนว่ามีทั้งหมดที่เท่าไร
2. โครงการบริการวิชาการ งานวิจัย เรื่องนั้น จะต้องเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละโครงการ แล้วจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมงาน โดยต้องมีประวัติและคุณสมบัติและผลงานของบุคคลที่ร่วมโครงการแนบไว้ด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับโครงการบริการวิชาการ หรือ บริการวิจัย
3. กรณี มีบุคคลภายนอกมากกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละโครงการ ต้องขออนุญาตจากอธิการบดี ด้วยการระบุข้อความลงในบันทึก ดังนี้

3. ขออนุญาตให้มีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมดำเนินงานโครงการมากกว่าบุคลากรภายใน โดยมีคณะทำงาน จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นบุคลากรภายใน จำนวน 2 คน เป็นบุคลากรภายนอก จำนวน 5 คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ได้มีมติ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 18/2552 ที่ ปพ. 494/2556 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบให้ตำแหน่งผู้ดำเนินการทั้ง 8 ประเภท เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละโครงการ แล้วจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมงาน โดยต้องมีเอกสารประวัติ คุณสมบัติและผลงานของบุคคลที่ร่วมโครงการแนบไว้ด้วย

	<b>สรุปองค์ความรู้ของ...อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ..</b>	
เรื่อง ..หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการ วิชาการ (ฉบับที่ 4) เรื่อง ตำแหน่งผู้ดำเนินการทั้ง 8 ประเภทในโครงการบริการ วิชาการ หรือบริการวิจัย	<b>ผู้จัดทำ</b>	น.สอมรรัตน์ คุ่มชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	<b>วันที่นำเสนอ</b>	11 มีนาคม 2567
ประเภทองค์ความรู้ <input type="checkbox"/> ด้านการเรียนการสอน <input type="checkbox"/> ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการบริการวิชาการ <input type="checkbox"/> ด้านการบริหารจัดการ		

**ประโยชน์ที่ได้รับ**

เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน  
 ขออนุมัติโครงการ หรือ บริการวิชาการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

**ข้อควรระวัง**

-